

กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยของภาคโปสเตอร์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ห้องคอนเวนชัน ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (ส่วนวังจันทร์)

กลุ่มสาขาการศึกษา

รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
P-E01	คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี	สายพันธ์ โอมะคุปต์
P-E02	แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3	สุพรรณษา ธรรมสโรช
P-E03	แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3	นิวัฒน์ โพธิ์ชัยไถ
P-E04	การศึกษาระดับผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2	แคททริยา ใจดี
P-E05	แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอำเภอปึงนาราง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2	ณัฐพร อ่องเพ็ง
P-E06	แนวทางการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสามัญของโรงเรียนในอำเภอปึงนาราง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2	สำเร็จ โตเทศ
P-E07	การพัฒนาการอ่านและสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบโฟนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	อุมารณณ์ ยิ้มเยื่อน
P-E08	การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคสแกนนิ่งและสก็มมิ่ง	กัญชุลิกา กล้วยกลาง
P-E09	การวิเคราะห์ภาษาสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโอบามาโดยใช้ทฤษฎีแอฟเพรเชิล	พรรณวดี อินทุยศ
P-E10	การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	กานิตา ชื่นแพง
P-E11	แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร	พัทธนันท์ ด่อนดี
P-E12	การสร้างชุดกิจกรรม เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	จันทนา แก้วเปี้ย
P-E13	การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในกลุ่มตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2	มนัสชนก มณีจันทร์
P-E14	รูปแบบมาตรฐานการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	กัญญาณัน อินทหว่าง
P-E15	แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	กษมา เมฆอินทร์
P-E16	การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมล ด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	จันจิรา จุรัสสี
P-E17	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PAIWAT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	อมรชญา ชินศรี
P-E18	การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	ณิรดา เวชญาลักษณ์
P-E19	การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาหมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เรื่อง ไฟฟ้าเคมี	วันเพ็ญ ชูยิ้ม

กลุ่มสาขาการศึกษา

รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
P-E20	รูปแบบการเรียนที่เหมาะสมสำหรับรายวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556	อลงกรณ์ เมืองไหว
P-E21	การพัฒนาทักษะนักเรียนรายวิชาระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556	ธณิดา โชนนุช
P-E22	การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ชั้น เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	อรพรรณ ชูแสงจันทร์
P-E23	การพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาการออกแบบระบบขนส่งสำหรับโลจิสติกส์	ศุจินธร ทรงสิทธิเดช
P-E24	การศึกษาศาภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร	นรินทิพย์ นิมอิม
P-E25	การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4MAT และแบบ PBL ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ภาณุพัฒน์ ชัยวร
P-E26	การศึกษาศาภาพการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1	ณัฐชญา แสงจินดา
P-E27	แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2	คันชนิ เกียรติสุตาเกื้อกูล
P-E28	แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	ณาดยา ภู่นาค
P-E29	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2	วัฒนา โยธา
P-E30	การสร้างชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ ในการศึกษาศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	อัจฉรา ใจนันทา
P-E31	แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	พรปวีณ์ เดชจ้อย
P-E32	การพัฒนาชุดจำลองระบบอัตโนมัติเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในรายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ	วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์
P-E33	แนวทางการพัฒนาวิชาการของครูในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	เบ็ญจมินทร์ ถาวรชาติ
P-E34	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	สมศักดิ์ วันโย
P-E35	ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	พรทิพย์ จำลองเพลง
P-E36	ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี	นกลีเก๋ สีข่า
P-E37	แนวทางการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2	อุไรวรรณ เมฆฉาย

กลุ่มสาขาการศึกษา

รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
P-E38	การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่องหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	สิริวารรณ ศรีม่วง
P-E39	สภาพการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร	ปณิธิ เปี้ยบุญมี
P-E40	ผลของการสอนด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส ที่ส่งผลต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	วัชรวิชัย ด้วงทา
P-E41	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการเรียน โดยใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือร่วมกลุ่มของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	นงลักษณ์ ใจฉลาด
P-E42	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5	อดุลย์เดช อรัญสาร
P-E43	พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	ประไพ คำน้อย
P-E44	คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามทัศนะของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	ยุพิน ดวงกา
P-E45	การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	ร่าพิง เป็งจันทร์
P-E46	การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	วิมลมาศ ต้นดีกุล
P-E47	ผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS) บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบโครงการ (Project- Base Learning) เพื่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคม ของนักศึกษาวิชา GEPS 123 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน	ภาวิดา มหาวงศ์
P-E48	การใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	สุทิน บัณฑิตา
P-E49	แนวทางส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่เนินเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2	เจริญ กางกรณ
P-E50	ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35	ณัฐวรา ดอนดี
P-E51	การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปแบบการสอนการ แก้ปัญหา 4 ชั้น ของโพลยา (Polya) สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2	นภดล สาสิงห์
P-E52	การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษารายวิชาโครงสร้างข้อมูลและเทคนิคการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
P-S01	การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ	ชนิดา อุดมศิลป์
P-S02	วิธีการสอนด้วยหลักการบูรณาการของเมอร์ต็อค (MIA) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ	มัลลิกา โสมพิมพ์
P-S03	การประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ธันสถา โรจนตระกูล
P-S04	ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงแบบบูรณาการ ในวิชาทักษะ เครื่องลมนักวาด 2 ของนักศึกษาสาขาศิลปกรรมศาสตร์ เอกดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	จุฑารัตน์ มณีวัลย์
P-S05	การศึกษาการแปลคำลงท้ายในภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยของนักแปลการ์ตูนมือ อาชีพ	สุรสิทธิ์ เนียมธรรม
P-S06	การสำรวจการใช้คำทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในบริษัท	รัตนา ก้อนเกตุ
P-S07	การพัฒนาความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาญี่ปุ่น ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดย การสอนสาธิตเปรียบเทียบคูไวยากรณ์	ศิริพร พลสอนดา
P-S08	การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ทัศนีย์ พุทธิวงษ์
P-S09	การดำเนินงานทอผ้าของกลุ่มแม่บ้านอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก	อภิชาติ พลบัวไข
P-S10	แนวทางการพัฒนาการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ ในภาคเหนือตอนล่าง	สุพจน์ อินหวาง
P-S11	การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาและคุณค่าที่ปรากฏในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นกับเพลง กล่อมเด็กไทย	เสาวภาคย์ สุทธิ
P-S12	การศึกษาเปรียบเทียบอนุภาคในนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นและนิทานพื้นบ้านไทยเรื่องสัตว์	นุจรีย์ กลิ่นจันทร์
P-S13	การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้รูปประโยคเงื่อนไขในภาษาญี่ปุ่น ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ณิชากรนต์ มั่นชวานา
P-S14	รูปแบบการพัฒนาบทบาทสตรีคริสเตียนในการพัฒนาท้องถิ่น	สมชาย ณ นคร
P-S15	การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิชานาภาษาอังกฤษ โดยการใช้คำถามตามแนวคิด ของบลูม (Bloom's taxonomy) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	สาลินี อ่อนมี
P-S16	การศึกษาแนวทางการอำนวยการรักษาบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม จังหวัดพิษณุโลก	หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส
P-S17	ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของผู้ค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดผลิตภัณฑ์ สินค้าไทย ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ศรดา ภูศิริวัฒนา
P-S18	เนื้อหาและกลวิธีการเขียนบทความในวารสารเมืองโบราณ	ทรงภพ ขุนมจรัส
P-S19	การวิเคราะห์อุปสงค์บัณฑิตสาขาเซรามิกในอุตสาหกรรมเซรามิกไทย	รัชฎาภรณ์ พัฒนะ
P-S20	การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร ต่อการนำหลักบริหารกิจการบ้านเมืองและ สังคมที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	สาวิตรี สุขสำราญ
P-S21	การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2557	ธัญญพร มาบวบ
P-S22	ดนตรีม้งกละ : กรณีศึกษามิวมิปัญญาการผลิตกลองม้งกละของ เรืออากาศตรี ประโยชน์ ลูกพลับ	เคลน บุญยานันต์

กลุ่มสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
P-A01	การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไส้ผลไม้จากสตรอเบอร์รี่โดยการออสโมติกไฮเดรชัน	กิตติคุณ ตอพล
P-A02	Effects of Sugar Types on Physicochemical Properties and Starch Digestibility of Wheat Flour and Sugar Mixtures	ร่ำไพ ทองแท้
P-A03	การใช้ไบโอมะรุมาแห้งป่นในอาหารไก่กระทง	สุภาวดี แหยมคง
P-A04	ชนิดและปริมาณของสมุนไพรต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี	ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์
P-A05	ผลของพันธุ์ข้าวต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบ	น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
P-A06	ผลของกระบวนการสกัดต่อคุณสมบัติสารต้านอนุมูลอิสระของใบเตยหอมและดอกคำฝอย	กนกพร นัยทน
P-A07	การใช้สารทดแทนความหวานจากใบหญ้าหวานในผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้	จารุวรรณ อุปการะ
P-A08	ผลของการใช้ผักตบชวาทดแทนแหล่งอาหารหยาบต่ออัตราการย่อยได้ในลูกโคนมเพศผู้	ณรณมล เล้าหิรตพันธ์
P-A09	คุณภาพของข้าวพื้นเมือง: กรณีศึกษาตำบลเนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	ชุติมา เลิศลักษณ์
P-A10	สมบัติทางกายภาพและคุณภาพการหุงต้มข้าวหอมท้องถิ่นบ้านผางไหม้ จ.พิษณุโลก	จิรภา พงษ์จินดา
P-A11	การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากกระเจียบแดงและดอกอัญชัน	กิตติภัส แก้วป้องปก
P-A12	การเตรียมแป้งกลอยเพื่อการผลิตขนมขบเคี้ยว	ปาริชาติ เขียวพุด
P-A13	ไอศกรีมใบบัวบก	ชลธิชา พวงศิลป์
P-A14	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจิ้งหรีด	วิจิตรา แสงฟอง
P-A15	ผลของการปลูกกล้วยน้ำว้าต่อค่าความหนาแน่นของดิน	วรลักษณ์ สุริวงษ์
P-A16	ความเข้มข้นที่เหมาะสมของน้ำมะขามป้อมในการผลิตลูกอมแบบฮาร์ดแคนดี้	ทิพย์นรี สงกาที
P-A17	การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากผักข้าวและประยูกต์ใช้ในน้ำสลัด	สุนิษา กองชัยสงค์
P-A18	ปริมาณแป้งข้าวเหนียวและการแทนที่น้ำด้วยกะทิที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไอศกรีมสอดไส้ไอศกรีมโยเกิร์ตกะทิ	กานต์หทัย ศรีสุข
P-A19	การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำดื่มโดยใช้ระบบรีเวิร์ส ออสโมซิส	จิราภรณ์ วงศ์สุวรรณ
P-A20	การปรับปรุงสมบัติทางโภชนาการของแผ่นก๊วยโดยการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งกล้วยดิบ	ณัฐวรรณ ยิ้มมี
P-A21	ผลของผงข้าวเหลืองหมักต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพในผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส	ธนพล กิจพจน์
P-A22	การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ข้าวเหลืองหมักทดแทนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส	พรดรัล จุลกัลป์
P-A23	การศึกษาช่วงเวลาความเข้มข้นของแสงและประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์; มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาเขตทะเลแก้ว	ศราวุธ จันทาหาร
P-A24	การศึกษาความหนาแน่นรวมของลำต้นผักตบชวาแห้งเพื่อสร้างแปลงปลูกพืชลอยน้ำ	ชยาภรณ์ ศรีชมภู
P-A25	การสกัดแคโรทีนอยด์จากเยื่อหุ้มเมล็ดผักข้าวด้วยวิธีบีบอัดและตัวทำละลาย	จุฑามาศ ทองเชื้อ
P-A26	ผลของการใช้แป้งข้าวโม้แห้งในผลิตภัณฑ์แป้งข้าวซุบทอด	นวลนภา มีแสนสงค์
P-A27	ผลการเติมเจลจากแป้งแห้วนาต่อสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในระหว่างการเก็บรักษาของโยเกิร์ต	พจนีย์ โตแป้น
P-A28	ผลของระดับการใช้แทนเป็ดเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง	เมย์วิภา น้อยบัว

กลุ่มสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
P-A29	การใช้เห็นนางฟ้าที่เหมาะสมทดแทนเนื้อหมูในไส้อั่ว	ศุภาพรรณ เข้มแอ๊ด
P-A30	อัตราส่วนของน้ำเสาวรสด่อน้ำที่เหมาะสมในการผลิตน้ำเสาวรสร่วมต้ม	เจนจิรา บุญญาฤทธิ
P-A31	การประยุกต์ใช้ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำจากแอลบรุ่มกับโปรไบโอติกในการผลิตไก่กระทง	ทศพร อินเจริญ
P-A32	การออกแบบและพัฒนาเครื่องกำจัดแมลงในข้าวเปลือกโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรด	ปิยะพงษ์ วงค์ชันแก้ว
P-A33	การใช้ฟักทองผงในการทดแทนแป้งสาลีในขนมปุยฝ้าย	ศศิพร รัตนสุวรรณ
P-A34	ผลของการให้ความร้อนแบบสเตอริไรซ์ต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของข้าวต้มมัด	ภูวดล ทองเนียม
P-A35	การใช้ข้าวพองจากปลายข้าวหอมมะลิแดงหักในขนมซ็อกโกแลตบอล	รุจิรัศม์ มุทธิกุล
P-A36	การพัฒนาตัวรับเจลบำรุงผิวจากน้ำผึ้ง	เปรมนภา สีโสภา
P-A37	การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาบดแผ่น	จุรารวรรณ เตชยศ
P-A38	การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำมะเมา น้ำสับปะรดและน้ำว่านกาบหอยในการทำน้ำผลไม้พร้อมดื่ม	อรนุช สีทามาลา
P-A39	การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเนื้อหมูและกุ้งฝอยน้ำจืดแห้งในการผลิตกุนเชียงซากุ้งฝอย	ศุภชัย ภูลายดอก
P-A40	การสำรวจความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	กนกวรรณ พรหมจัน

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
P-B01	การคัดแยกโปรไบโอติกแบคทีเรียจากอาหารหมักเพื่อศึกษาการยับยั้งการเติบโตของ <i>Staphylococcus aureus</i> สายพันธุ์ที่ต้านทานเมทิซิลลิน และสายพันธุ์อื่นๆ	อุไรวรรณ วิจารณ์กุล
P-B02	การคัดแยกและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของโปรไบโอติกแบคทีเรียจากผักเสี้ยนทองและผักกาดทองเพื่อการระบุชนิด	อุไรรัตน์ วงศ์ศรีชู
P-B03	ความหลากหลายของแมลงผสมเกสร (Hymenoptera: Apoidea) ในพื้นที่ป่าดิบเขาเขตอุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก	อิงดาว สิบู
P-B04	การคัดแยกเชื้อราเอนโดไฟต์จากต้นเปิ้ล้าทองแดงโดยใช้อาหาร Rose Bengal Agar	รัชนิกร น้อยเดช
P-B05	การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของโปรไบโอติกแบคทีเรียที่คัดแยกจากแหนมเพื่อการระบุชนิด	มัทนา กาสีทอง
P-B06	การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของโปรไบโอติกแบคทีเรียที่คัดแยกจากปลาสามเพื่อการระบุชนิด	นิลาวัลย์ พิมพ์ดี
P-B07	การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของโปรไบโอติกแบคทีเรียที่คัดแยกจากน้ำหมักชีวภาพบัวหิมะเพื่อการระบุชนิด	อัมพาพร อ่อนขจร
P-B08	การศึกษาผลของสารสกัดดอกดาวเรืองต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค	ชญัญลักษณ์ วรรณให้
P-B09	พฤติกรรมของกวางรูซ่า ในพื้นที่ฟาร์มปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก	กมลภัทร สุดจิตร
P-B10	ผลของสารสกัดหยาบจากว่านหางจระเข้ (<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.) และกระเจียบเขียว (<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench) ต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Bacillus cereus</i> <i>Rhizopus</i> sp. และ <i>Penicillium</i> sp.	ระวีวรรณ จอมดวง
P-B11	ผลของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค <i>Escherichia coli</i> <i>Bacillus cereus</i> <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ปนัดดา แสนคำวงศ์
P-B12	ความหลากหลายของรา microfungi ที่มีฟรูตบอดีขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ถ้ำจางอง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช	รัตนา อนันตะยะ
P-B13	คัดแยกและการเพิ่มจำนวนสปอร์ราออบัสคูลารีไมคอร์ไรซาที่คัดแยกจากดินบริเวณรากมันสำปะหลัง ใน อ.นครไทย จ. พิษณุโลก	ชญธิญารัตน์ เทพบาท
P-B14	ลักษณะประจำพันธุ์ของเมล็ดข้าวเหนียวพื้นเมืองที่พบในชุมชนเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	สุพัตรา เจริญภักดี
P-B15	การศึกษาผลของสารสกัดจากย่านาง ขี้เหล็ก และ มะยมต่อการเจริญของแบคทีเรียบางชนิด	สุนิศา ถิ่นวงษ์แย

กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยของภาคโปสเตอร์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.30 – 13.30 น.
ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (ส่วนวังจันทร์)

กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการและการสื่อสาร

รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
P-M01	การศึกษากระบวนการทางสังคมที่เกิดการสื่อสารและสถาปนาอัตลักษณ์ผ้าทอของลาวครั้ง ชุมชนสระยายซี ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	ยรรยงวรกร ทองแย้ม
P-M02	แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านทอผ้าลาวครั้ง หมู่บ้านสระยายซี ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	พิชญพร ประครองใจ
P-M03	การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อหาแนวทางอนุรักษ์พื้นฟูภูมิปัญญาผ้าทอลาวครั้ง	บุษบา หินเธาว์
P-M04	ปัญหา และแนวทางการจัดการปัญหาในการอาศัยอยู่หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ศิริรัตน์ ดะริพัทธ์
P-M05	ความพอเพียงของน้ำมันเหลือใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซล จังหวัดพิษณุโลกและอุดรดิตต์	เกียรติชัย บรรลุผลสกุล
P-M06	แนวทางการพัฒนานวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดพิษณุโลก	กัญญาณน อินหว่าง
P-M07	การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร	สิริธนา นวลทิม
P-M08	การศึกษาการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	รุ่งทิพย์ พุฒหาร
P-M09	การศึกษาการเปิดรับและทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อนิตยสารทีวีพูล	สุทธาทิพย์ อินทรา
P-M10	การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย	บุษยา พร้อมญาติ
P-M11	การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	อดิศักดิ์ แก้วทองทรัพย์
P-M12	ทัศนคติของประชาชนเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	วีรญา คมขำหนัก
P-M13	เด็กและเยาวชนพิษณุโลกเสียคนเพราะติเกม การพนันออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์คและเว็บไซต์ลามก	ลำเนา เอี่ยมสอาด

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี

รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
P-C01	การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกสนสามใบ	ชญาดา กลิ่นจันทร์
P-C02	การหาปริมาณกรดฟีนอลิกในผลหว่า เบอร์รี่ และพ룬 โดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลว สมรรถนะสูง	นรินทร์ ทองคำ
P-C03	การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเถ้าแกลบโดยการกระตุ้นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์	บุษยา พุกน้อย
P-C04	การหาปริมาณธาตุทองแดง เหล็ก และสังกะสี ในตัวอย่างสารสกัดลูกหว่า สารสกัดลูกพ룬เข้มข้น และสารสกัดเบอร์รี่เข้มข้น โดยใช้เทคนิคเฟลมอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี	วรพล หนูบ้านยาง
P-C05	Optimization of key factors affecting hydrogen production from sweet orange waste by anaerobic mixed cultures: Statistical key factors optimization.	จักรกฤษ ศรีละอ
P-C06	Study on the initial conditions for the production of methane gas from co-substrate between goat manure and water hyacinth by anaerobic microorganisms under batch fermentation with Response Surface Method	ธีระยุทธ ดีพันธ์
P-C07	การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบจากต้นสังหยูใบเล็ก	มยุรี ศรีนา
P-C08	Phytochemical investigation and anticancer activity of the twigs of mallotus thorelii Gagnep	วรัญญา เผือกพัก
P-C09	การเปรียบเทียบการหาปริมาณคลอไรด์ด้วยเทคนิคโมโครสเกลโทเทรชันและเครื่องอโตโพเทนซิโอเมตริกโทเทรชัน	ประภรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล
P-C10	ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งและองค์ประกอบทางเคมีจากก้านของต้นศรียะลา	ชิษณุพงศ์ บรรจง
P-C11	โลหะหนักในฝุ่นจากบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณโรงสีข้าว	จุฑามาศ มารอด
P-C12	การตรวจวัดระดับเสียงความเข้มเสียงในสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก	ฤดี ศรีเกิน
P-C13	ระดับเสียงในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงสีข้าว	ภาณุมาศ มีบึงพร้าว
P-C14	ฝุ่นละอองในบรรยากาศในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)	มณฑนา เบี้ยยาวงค์
P-C15	การวิเคราะห์คลอแรมเฟนิคอลในตัวอย่างนมและน้ำผึ้งด้วยคอลัมน์พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล	ฐานิดา คำจัสตุรัส
P-C16	การย้อมสีด้วยฝ้ายโดยใช้ยาย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้นกระท้อน	เฉลิมพร ทองพูน
P-C17	การศึกษาผลกระทบจากการขยายผิวการจราจรของประชาชนที่อยู่บริเวณสองฝั่งถนนหมายเลข 12 กรณีศึกษา: ช่างพิชญ์โลก-หล่มสัก	สุกัญญา คมพุดชา
P-C18	สมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงที่ป้อนด้วยเอทานอลโดยตรงโดยใช้เยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนแอลคาไลไอออนลบชนิดฐานพอลิซัลโฟเนต	ชญาทาน หน้าตรง
P-C19	การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นกระทู้	ประนอมพร นวนทัด
P-C20	ความพึงพอใจต่อการใช้น้ำประปาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	อดิศักดิ์ หวัárdนะ
P-C21	การไทเทรตกรด-เบสโดยใช้สารสกัดจากดอกอัญชันเป็นอินดิเคเตอร์	ปิยะวัฒน์ ไกรสร
P-C22	ฝุ่นละอองในอาคารที่พักอาศัยในเขตชุมชนเมือง จ.พิษณุโลก	วิภา แซ่เอี้ยว
P-C23	ศึกษาชนิดและปริมาณขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ
P-C24	การตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก	ศุภกิตติ ฉายพุดชา
P-C25	ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	วัฒนา ไตรพรธมา

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี

รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
P-C26	พัฒนาระบบโพลีอินเจคชันอะนาไลซิสสำหรับวิเคราะห์ปริมาณฟอสเฟต	หัตทยา พันแสง
P-C27	การวิเคราะห์หาปริมาณกลูโคสโดยใช้อนุภาคคาร์บอนและอนุภาคทองแดงด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า	ภาพิมล ไยอินทร์
P-C28	การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางของวัสดุผสมพอลิไพโรล/พอลิไพโรล-3-คาร์บอกซิลิกแอซิด/กราฟีนออกไซด์ในสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีฤทธิ์เป็นกลาง	จันทมณี กองเผือก
P-C29	การศึกษาผลของสารสกัดดอกดาวเรืองต่อการเจริญเติบโตในระบบไฮโดรโปนิกส์ของผักกาดหอม	วิไลลักษณ์ แก้วคงยืน
P-C30	การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน้ำแม่น้ำปิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร	วิไลลักษณ์ สวานมะลิ
P-C31	การหาปริมาณกรดไซรินจิกจากสารสกัดดอกดาวเรืองที่ผ่านการสกัดโดยไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์	อนงค์ ศรีโสภา
P-C32	การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสเอดส์ของสารสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์จากใบและกิ่งของต้นนมช้าง	อนงค์นารถ กิจสามารถ
P-C33	พฤติกรรมกรรมการประหยัดพลังงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	อัญชลี เชื้ออุดมสุข

กลุ่มสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม

รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
P-I01	การศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งท่อไอเสียโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริกชนิดทำ ความเย็น	เอกภูมิ บุญธรรม
P-I02	การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	วัชรกร ใจตรง
P-I03	การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องตะบันน้ำชนิดประหยัด	กิตติศักดิ์ พุทธา
P-I04	การพัฒนาเครื่องอบแห้งกล้วยแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์	สิริเดช กุลศิริบุญวร
P-I05	ต้นแบบเครื่องปิดผนึกสุญญากาศถุงข้าวสารอัตโนมัติ	บุญญฤทธิ์ วังอน
P-I06	วิเคราะห์ความเสียหายของมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีสัญญาณกระแสเตเตอร์และ ตรวจวัดอุณหภูมิ	ภาณุพงษ์ กุณวงศ์
P-I07	การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานมันสำปะหลังในจังหวัดพิษณุโลก	ธณิดา โชนงนุช
P-I08	การประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจร้านอาหาร ขนาดกลาง	ยอดเพชร ทองขาว
P-I09	เงื่อนไขการเกษตรสำเร็จรูป ประยุกต์จากยุ่งข้าวภูมิปัญญาชาวบ้าน	ชาติชาย จันทร์ประทีป
P-I10	การพัฒนาไส้กรองน้ำเซรามิกจากถ่านกลบสำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน	สนธิ ปิ่นสกุล
P-I11	เตาแก๊สชีวมวลสำหรับครัวเรือนจากวัสดุเหลือใช้	พัชรภรณ์ อินริราย
P-I12	การศึกษาการเปรียบเทียบการรับกำลังอัดคอนกรีตระหว่างคอนกรีตที่มีทรายบก และทรายแม่น้ำเป็นส่วนผสมคอนกรีต	ดลฤทธิ เสฎฐ์สุวจะ
P-I13	การศึกษาการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต กรณีศึกษาการใช้กรวดจาก อำเภอบาง ระกำ จังหวัดพิษณุโลก	จิรา ธรรมนิยม
P-I14	การศึกษาคุณสมบัติของส่วนผสมคอนกรีต กรณีศึกษาการใช้น้ำธรรมชาติในจังหวัด พิษณุโลก	ศุภชัย ทองไหลมา
P-I15	การพัฒนาทักษะการเขียนแบบภาพฉายผ่านทักษะการทำแบบจำลองรายวิชาเขียน แบบวิศวกรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาเซรามิกส์ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	เอื้อบุญ ที่พึ่ง
P-I16	การออกแบบมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้นแบบสองด้านสำหรับรถไฟฟ้าขนาดเล็ก	ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์
P-I17	การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 380/220V 480 VA โดยใช้วิธีผลคูณ พื้นที่	อนุพล สุวรรณทา
P-I18	เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันลมความเร็วต่ำ	เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด
P-I19	การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาตาปะขาวหายแบบยั่งยืนให้คงความเป็นอัตลักษณ์ของ จังหวัดพิษณุโลก	ชนแก้ว สมบูรณ์
P-I20	การประยุกต์วัสดุเหลือใช้ ประเภท กระดาษลูกฟูกเพื่อการออกแบบชิ้นวางของใน งานจัดแสดงสินค้า	ศศิพงษ์ จันท์เกา

กลุ่มสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์

รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
P-P01	ไอศติลปฐุมภูมิแบบอ่อนในกึ่งกรุปไตรภาคอันดับ	พรพิทักษ์ แสงพระจันทร์
P-P02	ไอศติลปฐุมภูมิแบบอ่อนใน $S\backslash\Gamma$ กึ่งกรุปอันดับ	พจนกร มธูรส
P-P03	การหาความสัมพันธ์ผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมกับผลการเรียนในขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์พีชชี	พงษ์เทพ รักผกาวงศ์
P-P04	การศึกษาอัตราส่วนของสารไทเทเนียมไดออกไซด์ในน้ำยงที่เหมะสมต่อการยับยั้งเชื้อรา	นงลักษณ์ จันทรพิชัย
P-P05	คณิตศาสตร์กับการวางแผนทางการเงิน	นันทิตา ศรีสมัย
P-P06	ผลเฉลยที่เป็นคาบของระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง	จีดารัตน์ ยอดเกตุ
P-P07	คาบ 5 ของผลเฉลยของบางสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง	วรรณวิภา ใจรักษ์
P-P08	ผลเฉลยที่เป็นพรมพีเรียด 4 ของบางระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง	สุวิมล กลิ่นเกตุ
P-P09	ลักษณะการเป็นจุดสมดุลของผลเฉลยของบางระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง	อารีย์ สุทธิวิสัย
P-P10	การศึกษาการปรับปรุงแผนภูมิ DEWMA กับการแจกแจงปัวซอง	วรรณพร สุริยะภาค
P-P11	ผลเฉลยที่เป็นจุดสมดุลของบางระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง	พฤติวุฒิ สุขเทพ
P-P12	เครื่องวัดระดับน้ำโดยใช้หลักการสะท้อนคลื่นอัลตราโซนิค	จิรพงษ์ เอี่ยมจริง
P-P13	การออกแบบและสร้างชุดทดลองการหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวที่อุณหภูมิแตกต่างกันโดยใช้แสงหักเห	วชิรเมธี จอมไธสง
P-P14	การพัฒนาเครื่องนับจำนวนรีวการแทรกสอดของชุดการทดลองไมเคลสัน	มานพ หอมสมบัติ
P-P15	เครื่องวัดอุณหภูมิ 4 หัววัด	ไพลิน งามิม

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
P-H01	การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงความดันโลหิตสูงในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	พัชรินทร์ แซ่ย่าง
P-H02	การสำรวจงานวิจัยเกี่ยวกับการลดน้ำหนักของวัยรุ่นในประเทศไทย	แก้วตา พัวพันธ์
P-H03	ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่านิยมการใช้ชีวิตคู่ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	กัญญารัตน์ เชียงแขก
P-H04	ความรู้ ความเชื่อ พฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	สกุลรัตน์ แสงทอง
P-H05	การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	พรทิพย์ พิณจิต
P-H06	ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	สุลิตา ดีไทย
P-H07	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	ราตรี ปานนิล
P-H08	พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรชาวนา ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	ประพันธ์ บัวแย้ม
P-H09	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	สมฤทัย กันทาเขียว
P-H10	ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	สิรินทร สิงห์ทอง
P-H11	ความรู้ ทักษะคิด และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนใน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	สุภาพร พาหา
P-H12	การศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สุพัตรา ประมาณเมือง
P-H13	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ตำบลบ้านนา อำเภอนครไทย จังหวัดพิจิตร	ดวงกมล ช้อล่ำ
P-H14	ความรู้ ทักษะคิด และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์กลูตาไธโอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สุภาวดี โตจรง
P-H15	ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ภรณ์ทิพย์ ศิริพันธุ์
P-H16	ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ำอัดลมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก	ตรีมาศ ชิดชั้น
P-H17	การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลที่มีการระบาดกับตำบลที่ไม่มีการระบาด ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	ฉัตรรัตน์ หนูเทศ
P-H18	การสำรวจระดับความเข้มของแสงสว่างภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ศศิวิมล เพ็ชรเสื่อ
P-H19	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดรยางค์ส่วนบนของบุคลากร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	นุชจรินทร์ สิงห์ไชย
P-H20	ประสิทธิภาพปูนแดงผสมขมิ้นชันในการกำจัดกลิ่นน้ำยุงลายในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม	มงคล กันทะตุล
P-H21	พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	กชกร เตชะสิทธิ์

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
P-H22	ผลการศึกษาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	นัฐวุฒิ พลธีระ
P-H23	ภาวะความสุขในการทำงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตามแนวคิดการสร้างเสริมองค์กรสุขภาพ	จิตศิริน ลายลักษณ์
P-H24	ปัจจัยด้านการทำงานเป็นทีมที่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดการสร้างเสริมองค์กรสุขภาพ (Happy Workplace) กรณีศึกษา: ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก	กิงแก้ว สำรวจริ์น
P-H25	การศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	พรสวรรค์ ไฉไลพานิช
P-H26	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน ในชุมชนเรือนแพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	กุลธิดา มีศิริ
P-H27	ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	ปวีณา พิมพ์เสนา
P-H28	พฤติกรรมการเล่นลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของแม่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	กังสตาล รอดช้างเผื่อน
P-H29	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของพนักงานเก็บขยะ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	มาโนชน์ อุนจันทร์
P-H30	ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	วิภาวรรณ รัศมี
P-H31	การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย	ศิริรัตน์ พันธุ์เรือง

กลุ่มสาขาศิลปกรรมและสิ่งประดิษฐ์

รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
P-F01	การออกแบบชุดโต๊ะอาหาร โดยใช้รูปแบบลายขัดของงานหัตถกรรมไม้ไผ่	ยงยุทธ ทรัพย์เจริญ
P-F02	การออกแบบตู้รับส่งผลงานนักศึกษา สำหรับอาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ปรารถนา ศิริสานต์
P-F03	การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก	พรชัย ปานทุ่ง

กลุ่มสาขาวิจัยสถาบัน

รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
P-R01	แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ธัญวรัตน์ กระจ่าง
P-R02	การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556	นันทน์ภัส สุ่มยง
P-R03	การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยใช้หลักการ Responsive Web	วีโรวรรณ แสนชนะ
P-R04	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สุรัชย์ เกตุนิล
P-R05	การใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ เพื่อคาดการณ์เกรดเฉลี่ยและผลการเรียนของนักศึกษา	มณฑิร อ่อนสำลี
P-R06	ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเกณฑ์งานประกันคุณภาพของ สกอ./สมศ. ของบุคลากร ฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จามจรี อินตะกัน
P-R07	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	พัทธนันท์ โภทธรรม
P-R08	การรายงานการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	วรรณวลี ไตรธรรม
P-R09	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายกระจายอำนาจไปสู่การปฏิบัติของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สรัญญา บุญจันทร์
P-R10	ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สุรีย์พร แก้วหล่อ
P-R11	ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการข้อมูลข่าวสารและกลไกการให้คำปรึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ณัฐกานต์ ขุนทองนุ่ม
P-R12	การศึกษาแรงจูงใจและความพร้อมการผลิตผลงานวิชาการของพนักงาน มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	ชลธิชา คล้ายสอน
P-R13	การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	นadiyah หวาเกตุ
P-R14	การศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556	พัชรพงษ์ เพชรโก
P-R15	การศึกษาความพึงพอใจ ทัศนคติ และความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	เอกรงค์ ปั้นพงษ์
P-R16	ความต้องการ การรับบริการวิชาการของชุมชน ในเขตตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	นภาพรณี ขลุ่ยนาค